

นโยบายการเงินไม่เปลี่ยน คงดบ.อาร์พี 2.5% จนสิ้นปี

ผู้จัดการรายวัน - ธปท.ส่งสัญญาณไม่เปลี่ยนนโยบายการเงินจนถึงสิ้นปี หม่อมดุษฎีιάคอกเบ็ญคงเดิม คณะกรรมการนโยบายการเงินประกาศหลังประชุมกำหนดดอกเบี้ยอาร์พี 14 วันเหมือนเดิม ประเมินเศรษฐกิจไทยชะลอเหลือ 1.5-2% เหตุส่งออกไปสุดโศกแห่งมาตรการรัฐคั่นเศรษฐกิจภายใน

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน วานนี้ (29 สิงหาคม) ได้เสนอข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจที่ได้มีการปรับประมาณการตามสมมติฐานที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยได้ นำผลการวิเคราะห์จากปัจจัยต่างๆ ที่ธปท.ประเมินว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวได้ 1.8% ให้ที่ประชุมและที่ปรึกษาได้พิจารณา ซึ่งหากที่ประชุม



ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล

■ นโยบาย

มีความเห็นสอดคล้อง การดำเนินนโยบายการเงินของชปท. จะยังไม่มีเปลี่ยนแปลงไปจนถึงสิ้นปี 2544

"ถ้าที่ปรึกษามีความเห็นอะไรที่แตกต่างก็ต้องมาหารือกัน แต่ถ้าเห็นไปในแนวทางเดียวกันครึ่งปีหรือหนึ่งปี การดำเนินนโยบายการเงินจะไม่เปลี่ยนแปลง" ผู้ว่าการชปท. กล่าว

หลังจากนั้นนายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล ผู้ช่วยผู้ว่าการฝ่ายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย (ชปท.) แถลงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ว่า คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการดำเนินนโยบายการเงินให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ โดยที่ประชุมประเมินว่าภาวะเศรษฐกิจของคู่ค้าที่สำคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกาและประเทศในภูมิภาค ยังคงมีแนวโน้มอ่อนตัวลง

ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้การส่งออกของไทยในปีนี้ จะลดตามลงไปด้วย และยังไม่มีทิศทางที่จะกลับฟื้นตัวขึ้นได้อย่างรวดเร็ว นับเป็นปัจจัยลบที่กดดันการขยายตัวของเศรษฐกิจ

อย่างไรก็ตามแรงกระตุ้นจากภาคการคลังของรัฐบาล คาดว่าจะผ่อนคลายผลกระทบดังกล่าว ทำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยในปีนี้ยังมีโอกาสขยายตัวมากที่สุดในช่วง 1.5-2% ต่อปี จากเดิมที่ประมาณการว่าจะอยู่ที่ระดับ 2-2.5%

ก่อนหน้านี้ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ผู้ว่าการชปท. กล่าวว่า ชปท. ประมาณการเศรษฐกิจปี 2544 นี้ คาดว่าจะมีอัตราการขยายตัว อยู่ในระดับ 1.5%-1.8% โดยในกรณีที่สถานการณ์เลวร้ายที่สุด เศรษฐกิจจะขยายตัวเหลือ 0.5% แต่หากเป็นภาวะการณ์เช่นนี้ไปอย่างต่อเนื่องแล้ว จากมาตรการรัฐบาลที่ได้จัดตั้งเงินสุญญากาศเศรษฐกิจแล้ว มีความเป็นไปได้มากที่จะขยายตัว 1.8%

ด้านปัจจัยภายในประเทศยังมีแรงกระตุ้นจากภาครัฐจะต้องมีความต่อเนื่องและเพียงพอที่จะเพิ่มอุปสงค์ภายในประเทศ อย่างไรก็ตามขณะนี้นโยบายของภาครัฐถือว่าเพียงพอที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่วนแรงกดดันด้านราคามีน้อยมาก ทำให้แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในปีนี้ยังไม่เกิน 2% ต่อปี และตลอดช่วง 8 ไตรมาสข้างหน้าก็ยังอยู่ในระดับเป้าหมาย

"การปรับประมาณการตัวเลขทางเศรษฐกิจดังกล่าวได้คำนึงถึงการปรับลดการเติบโตเศรษฐกิจโลกของคณะกรรมการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ที่ได้ปรับลดลงในครึ่งนี้เหลือ 2.8% จาก 3.2%" นายธีระชัยกล่าว

ดังนั้น ที่ประชุมยังมีมติคงอัตราดอกเบี้ยในตลาดซื้อคืนระยะ 14 วันไว้ที่อัตรา 2.5% ต่อปี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

"ท่าทีของคณะกรรมการนโยบายการเงินในการดำเนินนโยบายการเงินยังเป็นลักษณะผ่อนคลายเพื่อเอื้อต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ส่วนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของบางประเทศในแถบเอเชีย นั้น เป็นการปรับลด จากระดับที่สูงอยู่แล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้ของเราที่ลดลงไป แม้ตอนนี้จะปรับเพิ่มมาอยู่ที่ 2.5% แต่ก็ถือว่ายังเป็นระดับที่ต่ำอยู่" นายธีระชัยกล่าว

นายธีระชัยกล่าวว่า แม้ว่าการส่งออกจะไม่สดใส แต่ขณะนี้ตัวเลขเงินทุนไหลออกในเดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคมก็มีแนวโน้มชะลอลง ส่วนหนึ่งเนื่องจากธนาคารต่างประเทศกู้เงินเพื่อมาสำรอง เพราะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการส่งเงินสมทบให้กองทุนฟื้นฟูเงินทุนไหลออกที่ลดลงเป็นสัญญาณให้ถึงขีดไว้ใน

ประเทศเริ่มมีความสามารถในการใช้เงินได้ดีกว่าเดิม และหากมีเงินไหลออกของภาคเอกชนน้อยลง โอกาสที่แบงก์ชาติจะเข้าไปซื้อเงินดอลลาร์เพื่อเป็นทุนสำรองก็มีมากขึ้น

นายธีระชัยกล่าวว่า ที่ประชุมยังอนุมัติในแนวคิดที่จะปรับปรุงหน้าตาการปล่อยกู้ของแบงก์ชาติให้กระชับขึ้นและให้สภาพคลาดสะท้อนนโยบายการเงินได้เร็ว ส่วนรายละเอียดจะแถลงให้ทราบภายหลัง แต่ยืนยันว่าอัตราดอกเบี้ยอาร์ที ระยะ 14 วันยังเป็นตัวที่ส่งถ่วงนโยบายการเงินของชปท. ให้กับตลาดต่อไป ■